



# ทรงพระเจริญ

แปดสิบแปด พรรษา มหาสาร บรมนาถ บพิตร ปิติรัฐศรี  
ภูวิพล ภูวดล ภูวิบดี พระภูมิ ฆ้องหลวง ของวงไทย  
๕ ธันวาคม เสด็จขึ้นแว่น บงคคฤกษ์ พระเกียรติเกริก ท้องกาล วารสมัย  
รวมใจราษฎร์ รวมใจรักษ์ ทั่วถึงทุกวัย น้อมเทิดไท้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

ชุดที่ 58 ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2558

[www.ntbcoop.com](http://www.ntbcoop.com)



# สหกรณ์ครูนนทบุรี

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย ให้บริการ

email : [ntbcoop@hotmail.co.th](mailto:ntbcoop@hotmail.co.th)

# บทบรรณาธิการ



ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2558 ในระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของความเข้าใจระหว่างสหกรณ์ฯ กับสมาชิกทุกองค์กร หากขาดความเข้าใจระหว่างสมาชิกกับองค์กรฯ การพัฒนาองค์กรย่อมไม่ราบรื่นเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามหากสมาชิกและองค์กรประสานและเดินทางไปพร้อมๆ กัน ความรุ่งเรืองและการพัฒนา ก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายเช่นกัน ปัญหาและอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีสังคมหรือองค์กรใดที่มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีปัญหา หรืออุปสรรคคงเป็นไปได้ยาก ปัญหาหรืออุปสรรคมิใช่เรื่องน่ากลัว หรือหมายถึงความไร้ประสิทธิภาพก็หาไม่ แต่สิ่งสำคัญการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคลดน้อยลงต่างหากที่เราควรจะหันมามองกัน อย่างมีเหตุและผลมากกว่า คำว่า ศักยภาพ ซึ่งหมายถึงขีดความสามารถ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการที่เราทุกคนต้องใช้ในการนี้เองมีประสิทธิภาพนั่นเอง การมองสิ่งใดเพียงได้เห็น การได้ยิน เพียงการได้ยิน สัมผัส เพียงการได้แตะต้องยังไม่พอ ต้องใช้วิจารณ์ญาณประกอบด้วย เงินปันผล เผลี่ยคืน ที่เรามักบ่นว่าน้อยและเกิดขึ้นในปีนี้จริงๆ มันมีสาเหตุและส่งผลมากตัวหนึ่งเกิดจากการตั้งค่าเพื่อหนี้จะสูงมันสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาและนี่ก็เป็นปัญหาและอุปสรรคตัวหนึ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญห

นี้เป็นเพียงตัวอย่างเดียวที่ยกเอามาให้คิด

เวลาเปลี่ยนไปตามกาลเวลา มีเริ่มก็ต้องมีจบ และก็มาเริ่มกันใหม่ และก็จบ มันวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ คนโบราณฉลาดที่มีหลักคิดให้เราได้พบได้เห็นของสังขารมสรูปคือ กาลเวลาให้โอกาสคนในการเริ่มต้นใหม่ทุกเรื่อง แม้แต่ วันใหม่ เดือนใหม่ ปีใหม่ ก็ยังมีวันจบ อย่างเช่น ประธานคนก่อนหมดวาระ เราก็เลือกตั้งใหม่ ได้คนใหม่ ก็เช่นเดียวกัน

และขอแสดงความยินดีกับประธานคนใหม่ ที่มากด้วยประสบการณ์ พวกเราทุกคนรอความหวังจากท่าน ในการขับเคลื่อนกิจการของสหกรณ์ฯตามแนวทางที่พวกเราคาดหวัง การที่ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องย่อมไม่เสียเวลาและโอกาส เอาใจช่วย

ในฉบับ มีสาระน่าสนใจเหมือนเคย ประธานบัณฑิตย์ กองกุล ท่านเขียนไว้ชัดเจน เข้าใจง่าย ผมคงไม่ต้องนำมาขยายความอีก คอลัมน์ที่ในปีหน้าประธานคนใหม่ก็ต้องมาเขียนแทน ผมเองก็คงอยู่กับท่านเหมือนเดิมยังคงประสานความเข้าใจสู่สมาชิกอย่าเพิ่งเบื่อเสียก่อน ในวาระปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ ขอให้ท่านสมหวัง มีครอบครัวที่สมบูรณ์ พบแต่คนดี อยู่ในสถานที่ดี คู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนงทบุรี จำกัด ตลอดไป

ปัญญา เนื่องฤทธิ

ต่อจากหน้า 6

## การติดตามหนี้สินประจำเดือน ตุลาคม 2558

ลูกหนี้ชำระหนี้ต่อเนื่อง จำนวน 247 ราย ได้รับชำระหนี้	1,700,283.75 บาท
ลูกหนี้ชำระหนี้รายใหม่ จำนวน 205 ราย ได้รับชำระหนี้	4,423,588.00 บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระ	6,123,871.75 บาท
สรุปในการติดตามหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2557 – เดือนกันยายน 2558	
ได้รับเงิน	54,209,060.75 บาท
เดือนตุลาคม 2558 ติดตามหนี้ได้	6,123,871.75 บาท
รวมเป็นเงินที่ได้รับชำระ	60,332,931.75 บาท



## ประธานแถลง

บัณฑิตย์ กองกุล 089-533-0494

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน วารสารฉบับประจำเดือน ธันวาคมฉบับนี้ คงเป็นวารสารฉบับสุดท้ายที่พวกเราจะได้เขียนเพื่อรายงานข่าวสารความเคลื่อนไหว และสิ่งที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ของเราให้สมาชิกได้ทราบในฐานะที่เป็นประธานสหกรณ์ เพราะหลังจาก 21 ธันวาคม 2558 นี้ เราก็จะได้ประธานกรรมการสหกรณ์การคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนผม ซึ่งได้ทำหน้าที่มา 2 วาระติดต่อกัน รวมระยะเวลา 4 ปี (2555-2558)

ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ที่ผมเข้ามาบริหารงานในสหกรณ์ในตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผมคิดว่าได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว ในการแก้ปัญหาควบคู่ไปกับการพัฒนาสหกรณ์ของเรา และก็ยอมรับว่ายังแก้ไขปัญหาไม่เสร็จสิ้น เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมันต้องใช้เวลาและความตั้งใจจริงในการที่จะดำเนินการ อย่งไรก็ดีปัญหาหลักๆ ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ค่อนข้างมากคือการนำเงินไปลงทุนในเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งในเรื่องนี้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาจนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้หมดสิ้นแล้ว เหลือแค่การติดตามผลการดำเนินการทางคดีเท่านั้น ส่วนการพัฒนาประสิทธิภาพและการให้บริการกับสมาชิกนั้นก็คงให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้ทำหน้าที่ต่อไป ซึ่งผมเชื่อว่าสามารถทำได้ เพราะขณะนี้สหกรณ์ของเราได้ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานมาในระดับหนึ่งแล้ว

ท่านสมาชิกสหกรณ์ครับ ที่ผมเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ก็คงต้องมีการดำเนินการต่างๆ เช่น ออกระเบียบหรือแนวปฏิบัติตลอดจนกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่อาจทำให้สมาชิกบางส่วนอาจไม่พอใจหรือไม่ถูกใจก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ เพราะทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำก็เพื่อที่จะทำให้สหกรณ์ของเราเป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคง และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ได้ทุเลาเบาบางลงไป ผมเรียนกับสมาชิกว่าการบริหารงานในสหกรณ์ต้องช่วยกันดูแลตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรของเราให้มั่นคง อย่งปล่อยให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการบริหารกันโดยที่สมาชิกไม่มีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้แทนสมาชิก ซึ่งมีความสำคัญและมีบทบาทในการที่จะต้องติดตาม ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานของสหกรณ์ ซึ่งถ้าเราได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังผมคิดว่าปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่คงถูกแก้ไขและหมดไปในที่สุด

ฉบับนี้คงไม่เขียนอะไรมาก เพราะเขียนมา 4 ปีแล้ว แต่อยากสรุปในฉบับสุดท้ายว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ของเราขณะนี้ถูกแก้ไขและก็จะหมดไปในที่สุด ถ้าได้ผู้บริหารสหกรณ์ที่มีความซื่อสัตย์ มีความรู้ ความสามารถ มีเวลาเพียงพอ และมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดีกว่านโยบายที่เป็นประชา

นิยม ซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับสหกรณ์ของเราอีกในส่วนของปัญหาและแนวทางแก้ไขตามความคิดของผมพอสรุปได้ดังนี้

1. ปัญหาเรื่องการลงทุนในสลากกินแบ่งรัฐบาลจากอดีตกรรมการชุดที่ 52 ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์เสียหาย 496 ล้านบาท และมีผลกระทบต่อเงินฝากที่สหกรณ์อื่นนำไปลงทุนในสลากกินแบ่งรัฐบาลอีก 300 ล้านบาท รวมถึงการนำเงินไปฝากที่สหกรณ์เคหสถานพหุกิจรวมใจ ทั้งหมดอีก 150 ล้านบาท ซึ่งเงินฝากทั้งสองแห่งก็ไม่สามารถถอนคืนได้ถอนคืนได้เพียงบางส่วน ซึ่งมีจำนวนน้อยมาก

แนวทางแก้ไขปัญหา ขณะนี้สหกรณ์โดยเฉพาะกรรมการชุดที่ผมเข้ามาเป็นประธานกรรมการ (ชุดที่ 53 - 56) ได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายจนสามารถหาผู้รับผิดชอบที่ต้องชดเชยค่าเสียหายในคดีสลากกินแบ่งได้แล้ว แต่คดียังไม่สิ้นสุด คงต้องให้คณะกรรมการชุดต่อไปดำเนินการติดตามผลต่อไป รวมถึงการถอนเงินฝากจากสหกรณ์ทั้ง 2 แห่งด้วย ซึ่งจากการที่คณะกรรมการได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นที่น่ายินดีว่า ขณะนี้เราได้ทรัพย์สิน (ที่ดิน) จำนวน 989 ไร่ มาเป็นของสหกรณ์แล้ว และจะนำเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาด เพื่อนำเงินที่ขายได้เข้ามาเป็นรายได้ของสหกรณ์ ในส่วนคดีอาญาทางคณะกรรมการก็ได้ดำเนินการจนอยู่ในกระบวนการของศาลยุติธรรมแล้ว

2. ปัญหาการนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับสหกรณ์ ในระยะสั้นทำให้เงินทุนของสหกรณ์จมอยู่กับที่ดินเป็นจำนวนมาก เช่น ที่ดินด้านหลังสหกรณ์จำนวน 12 ไร่ มูลค่า 178 ล้านบาท การจัดสรรที่ดินที่วัดสโสมสร้างจำนวน 72 ไร่ มูลค่า 93 ล้านบาท ทั้งสองประการที่เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย (ภาระดอกเบี้ย)

แนวทางแก้ไขปัญหา ควรหาทางจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) ทั้งสองแห่ง เพื่อที่จะนำรายได้กลับมาเป็นเงินทุนในการบริหารงานของสหกรณ์ โดยไปใช้หนี้กู้ยืมที่สหกรณ์กู้ยืมมาจากสหกรณ์อื่น หรือนำเงินไปปล่อยกู้ให้สหกรณ์อื่นๆ เพื่อนำรายได้เข้าสหกรณ์ หรือทำกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน) ไปตัดหนี้ที่กู้ยืมมาเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ก็จะมีผลทำให้การตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง ทำให้สหกรณ์มีรายได้ไปจัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิกมากขึ้น ในส่วนที่ดินที่วัดสโสมซึ่งพบว่ามีกรณีเบิกจ่ายเงินไปเพื่อพัฒนาที่ดิน แต่ไม่มีการดำเนินการ คณะกรรมการก็ได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อขยายผลหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง และคดีอาญาแล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

3. ปัญหาการผิมนัดชำระหนี้ของสมาชิก ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น และจากการที่ผมและคณะกรรมการได้ลงไปตรวจสอบข้อมูลอย่างจริงจัง ทำให้เราได้รายละเอียดต่างๆเพิ่มมากขึ้น จนนำไปสู่การจำแนกประเภทของสมาชิกที่ผิมนัดชำระหนี้ หรือถูกศาลพิพากษาแล้วก็ยังไม่ยอมชำระหนี้ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นสมาชิกที่เป็นอัตราจ้างและครูเอกชนที่มีอายุงานไม่เกิน 10 ปี

แนวทางแก้ไขปัญหา คณะกรรมการต้องนำรายละเอียดข้อมูลของการจำแนกประเภทสมาชิกที่ผิมนัดชำระหนี้มาดำเนินการ



สวัสดีครับ สมาชิกทุกท่าน เดือนธันวาคม เป็นเดือนสุดท้ายของปี เป็นเดือนที่ทุกคนรอคอยให้ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่จะได้มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ท่านได้วางแผนการพักผ่อนกันแล้วหรือยังครับ โปรดศึกษาเส้นทางในการเดินทาง และระมัดระวังในการเดินทางให้ปลอดภัยครับ

สำหรับสหกรณ์ฯเรา เมื่อมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 สมาชิกทุกท่านก็จะได้รับการจัดสรรเป็นเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ซึ่งในปีนี้เงินปันผลที่ได้รับอาจจะน้อยกว่าปีที่ผ่านๆ มา ผมอยากจะแนะนำสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้วางแผนการใช้เงินปันผล เงินพิเศษอื่นๆ ที่ได้มา ว่าควรจะทำอย่างไรกับเงินก้อนนี้ดี และคุ้มค่าหรือไม่

1. “ปลดหนี้” ไม่ว่าจะเงินหนี้บัตรเครดิต หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้ที่ยืมเพื่อนมา โดยเฉพาะหนี้ที่มีดอกเบี้ยแพงที่สุด ควรได้รับการปลดหนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเงินผ่อน เพราะต้องคือคติ “การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ”

2. “โปะหนี้” ถ้าผ่อนบ้าน หรือผ่อนรถอยู่ อย่าลืมแบ่งเงินปันผล หรือเงินพิเศษอื่นๆ ไปโปะหนี้ เมื่อเงินต้นลดลง ย่อมหมายถึงดอกเบี้ย และจำนวนเงินที่เราต้องผ่อนในแต่ละเดือนลดลง

3. เปลี่ยนเงิน “ปันผล เงินพิเศษอื่นๆ” เป็น “เงินออม” เก็บเป็นเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเป็นเงินขวัญถุง สามารถหยิบใช้ได้ทันทีเมื่อมีความจำเป็น

4. แบ่งเงินไป “ลงทุน” เพื่อให้เงินงอกเงยขึ้นมาอีก เช่น ซื้อ L T F/R M F ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต แล้วยังได้สิทธิประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษี หรือจะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ ซึ่งทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเพชร หรือทองคำเก็บไว้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

5. “ให้รางวัลตัวเอง” ชื่อของขวัญให้ตัวเองหรือคนที่รักในครอบครัว พาคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งครอบครัวไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เพื่อเติมความสุขในช่วงปลายปีครับ เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถบริหารเงินปันผล เงินพิเศษอื่นๆ ที่ได้มาอย่างสุขใจ และคุ้มค่าอีกด้วยครับ

สำหรับสมาชิกที่ท่านเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ชุมนุมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2559 มีกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559 เป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,840 บาท และอีกสมาคมหนึ่งคือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2559 มีกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 - 31 มกราคม 2559 เป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,820 บาท เพื่อเป็นการรักษาสหกรณ์ของท่านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจทั้ง 2 อย่าให้เกินกำหนดนะครับ

สุดท้ายนี้ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ซึ่งกำลังจะมาถึงนี้ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ช่วยดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรง คิดหวังประการใดขอให้สำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ มีความสุขกาย สุขใจตลอดปี 2559 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ



### เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนถบุรี จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน

วารสารสหกรณ์ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2558 นี้ คงเป็นฉบับสุดท้ายที่กระผมจะรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ในห้องประชุมให้พี่ เพื่อน น้อง สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับทราบในฐานะเจ้าของสหกรณ์ฯ แล้วนะครับ ไม่ทราบว่าฉบับต่อไปท่านบรรณาธิการจะมอบหมายให้กระผมเป็นเจ้าของคอลัมน์นี้ต่อไปอีกหรือไม่

สำหรับสาระสำคัญที่เกิดขึ้นในคราวประชุมครั้งล่าสุดนั้น กระผมขอรายงานเพื่อทราบดังนี้ครับ

เรื่องแรกเป็นเรื่องของการพิจารณาจ้าง "ผู้สอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2559" ซึ่งมีภาคเอกชนยื่นเรื่องมาให้พิจารณารวม 3 สำนักงาน คือ 1) บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด 2) บริษัท สำนักงานสอบบัญชีสุมิตรา จำกัด และ 3) บริษัท เอ็น เอส เค สอบบัญชี จำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเสนอของสามบริษัทแล้ว **ตกลงจ้าง บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปีบัญชี 2559** ด้วยค่าจ้างปีละ 120,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการเข้าตรวจจำนวน 6 ครั้งต่อปี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่เสนอราคาต่ำสุดและเงื่อนไขดีที่สุด ประกอบกับคณะกรรมการได้รับทราบผลงานของบริษัทนี้มาอย่างต่อเนื่องในปีบัญชี 2558

เรื่องที่สองคือเรื่อง **การเบิกจ่ายงบประมาณ 2559 เป็นค่าจัดซื้อกรรมประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้สมาชิก** ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้แทนสมาชิก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558 ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 56 (ชุดปัจจุบัน) ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมประกันเกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตสมาชิกจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เก่งว่าจะเกิดช่องว่างของการคุ้มครองอุบัติเหตุสมาชิกในช่วงสิ้นสุดปีบัญชี 2558 (31 ตุลาคม 2558) ถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี จึงได้ขออนุมัติงบประมาณล่วงหน้าในการประชุมใหญ่วิสามัญไว้ ซึ่งที่ประชุมใหญ่วิสามัญได้อนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แล้ว คณะกรรมการจึงทำการพิจารณาการเสนอราคาจาก

ที่บริษัทต่าง ๆ เสนอมา สุดท้ายคณะกรรมการมีมติดังนี้

- ให้ซื้อกรรมประกันอุบัติเหตุกับ บริษัทสยามซีดี จำกัด (มหาชน) จำนวนสมาชิกผู้เอาประกัน 11,607 คน เบี้ยประกัน 2,064,630.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 - วันที่ 31 ตุลาคม 2559

- ให้ซื้อกรรมประกันชีวิตสมาชิกกับ บริษัท เทเวศร์ ประกันภัย จำกัด จำนวน สมาชิกผู้เอาประกัน 11,220 คน เบี้ยประกัน 5,720,338.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 - วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายจัดการนะครับ

เรื่องที่สามเป็นเรื่องการตรวจสอบความเสียหาย "โครงการสหกรณ์ครบรอบ 50 ปี" หรือที่ทราบกันดีว่า **โครงการจัดสรรที่ดินหน้าวัดสโมสร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี** ซึ่งแต่เดิมสหกรณ์ฯ เป็นโจทย์ฟ้องอดีตประธานกรรมการและอดีตผู้จัดการพร้อมผู้เกี่ยวข้องรวม 8 รายในข้อหาฉ้อโกงประชาชน และอื่นๆ ซึ่งศาลชั้นต้นตัดสินยกฟ้อง และสหกรณ์ฯได้อุทธรณ์ไป แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ทางคณะกรรมการดำเนินการจึงพิจารณาเห็นว่าควรตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงการนี้อีกครั้งเนื่องจากมีความสลับซับซ้อนค่อนข้างมาก ประกอบกับได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ระบุว่าโครงการนี้สหกรณ์เสียหายและสามารถฟ้องแพ่งเพื่อเรียกทรัพย์สินจากผู้เกี่ยวข้องได้ ที่ประชุมจึงมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นหนึ่งชุดเพื่อดำเนินการตรวจสอบ และคณะทำงานได้สรุปแล้วว่าเมื่ออดีตคณะกรรมการดำเนินการผู้เกี่ยวข้องกับความเสียหายของโครงการดังกล่าวจำนวนหลายคน รวมกับบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่ง จึงได้มอบหมายให้นายความดำเนินการฟ้องร้องเรียกทรัพย์สินต่อไป

ในส่วนของความคืบหน้าการดำเนินคดีกรณีสภาภคินแบ่งรัฐบาลนั้น ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมแต่ประการใด

สุดท้ายนี้ กระผมขอกราบขอบพระคุณพี่ เพื่อน น้อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนถบุรี จำกัด ทุกท่านที่ได้เป็นกำลังใจให้กระผมด้วยการติดตามอ่านคอลัมน์ "รายงานจากห้องประชุม" และให้คำติชมมาด้วยความสุจริตใจ และในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงเร็วนี้ กระผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลที่พี่ เพื่อน น้องเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลประทานพรอันประเสริฐให้พี่ เพื่อน น้องทุกท่านได้รับแต่สิ่งดีๆ แคล้วคลาดจากภัยอันตรายตลอดปี 2559 นะครับ

ขอบพระคุณครับ.



## ติดตามหนังสือ

### หนังสือแนะนำ

จรัส ตันติพิบูลย์ 081-428-7552

#### แนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการเงินกู้

ความสำคัญ การให้บริการเงินกู้เป็นงานด้านหนึ่งของสหกรณ์ที่จะต้องจัดให้มีขึ้น เพื่อคลี่คลาย บรรเทา หรือจัดการทางเศรษฐกิจของสมาชิกที่อาจจะต้องเผชิญหน้ากับเงินทุนนอกระบบ หรือแม้แต่เงินกู้ในระบบก็ตามที่มีอัตราการคิดดอกเบี้ยอย่างไม่เป็นธรรม กระนั้นก็ดีการให้เงินกู้ของสหกรณ์จะต้องมีความสุขุมรอบคอบ โดยต้องตระหนักอยู่เสมอว่าให้เงินกู้แก่สมาชิกในแต่ละรายนั้นย่อมไม่เป็นการเพิ่มภาระทางการเงิน (Financial Loading) ให้แก่ผู้กู้เงินจากสหกรณ์ (วรเทพ ไททยาวิโรจน์ 2550 : 45 - 55)

#### ความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์คณะกรรมการเงินกู้

1. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรทางการเงินที่จำกัดของสหกรณ์ใน 2 ทิศทาง คือ
  - ก. กระจายเงินไปสู่สมาชิกที่มีความเดือดร้อนและจำเป็นทางการเงินอย่างทั่วถึง
  - ข. วัตถุประสงค์ของสมาชิกผู้กู้ จะได้รับการคัดสรรตามความจำเป็น และมีการจัดเรียงลำดับก่อนหลังในการที่จะให้ความช่วยเหลือ
2. เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการให้เงินกู้แก่สมาชิก ทั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์มีกลุ่มบุคคลช่วยในการที่จะคัดเลือกและกลั่นกรองข้อมูลของการกู้เงินที่สมาชิกยื่นมา ให้การพิจารณา
3. สร้างระบบ ระเบียบที่ดีในการให้เงินกู้แก่สมาชิก และการทำงานของสหกรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากว่า คณะกรรมการเงินกู้จะสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ ระบบ เงื่อนไข ในการขอกู้เงินให้แก่สมาชิกได้ทราบ อีกทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดขึ้นจะเป็นกรอบที่ต่ออย่างเป็นระบบที่สามารถอ้างอิงได้ให้สมาชิกได้ถือปฏิบัติ
4. เพื่อให้เกิดกลุ่มงานหรือกลุ่มบุคคลเป็นการเฉพาะ

ในการทำงานที่มีลักษณะทางเทคนิค โดยมุ่งประโยชน์ในการพัฒนาระบบการเงินของสหกรณ์ และเป็นการพัฒนาบุคคลในระยะยาวต่อตัวสถาบันสหกรณ์ด้วย

5. สร้างสัญลักษณ์ที่ดีแห่งธรรมาภิบาลขึ้นในสหกรณ์
6. สำหรับสหกรณ์ที่มีสมาชิกมาก หรือเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ก็จะได้ใช้ประโยชน์จากการมีคณะกรรมการเงินกู้ในการอำนวยความสะดวกด้านการขอกู้เงินจากสหกรณ์ ประโยชน์ของการมีคณะกรรมการเงินกู้

การที่สหกรณ์แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นก็โดยมีจุดประสงค์ในการที่จะสร้างคุณประโยชน์ขึ้นในองค์กรหลายๆด้าน อาทิ

1. ช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการดำเนินการ โดยความเป็นจริงแล้วสหกรณ์ที่มีขนาดเล็กหรือมีสมาชิกน้อย ความจำเป็นที่จะมีคณะกรรมการเงินกู้คงไม่เห็นประโยชน์ที่ชัดเจน ภารกิจในการวินิจฉัยเงินกู้ย่อมตกไปอยู่กับคณะกรรมการดำเนินการไปโดยปริยาย แต่สำหรับสหกรณ์ที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่หรือขนาดใหญ่มาก การที่จะให้บริการเงินกู้ของสหกรณ์อยู่ในกรอบพันธะของคณะกรรมการดำเนินการ ย่อมสร้างภาระให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมาก
2. คณะกรรมการเงินกู้จะช่วยกลั่นกรองข้อมูลคัดสรรสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขในการขอกู้เงินได้ดีกว่า และคล่องตัวมากกว่าที่จะใช้คณะกรรมการชุดใหญ่
3. การมีคณะกรรมการเงินกู้เป็นการกระจายอำนาจในการทำงานไปสู่หน่วยงานที่มีทักษะพิเศษเฉพาะในการพิจารณาเงินกู้
4. คณะกรรมการเงินกู้จะสามารถช่วยให้การบริการเงินกู้ของสหกรณ์ดำเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว เพราะมีขั้นตอนที่น้อยกว่า
5. ผลจากข้อ 4 ก็จะช่วยให้การกระจายเงินของสหกรณ์สามารถทำประโยชน์คืนให้กับสหกรณ์ได้รวดเร็ว และการหมุนของเงินก็สามารถทำประโยชน์ได้มากขึ้น ช่วยให้การพัฒนาธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างรวดเร็ว



สวัสดีปีใหม่ 2559 ครับพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน วันเวลาได้เปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในที่สุดเรื่องราวจากมุมบ้านาญที่ผม ได้เขียนลงไป ซึ่งมีทั้งได้ประโยชน์มากบ้างน้อยบ้าง หรือบางเรื่องอาจจะไม่ได้ประโยชน์ใดๆ เลยกับสมาชิก ผมก็ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้และนับแต่เดือนนี้ ก็จะมีกรรมการท่านอื่นทำหน้าที่แทนต่อไป ด้วยเหตุที่กระผมได้ทำหน้าที่กรรมการมาครบ 4 ปี (2 วาระ) ต้องพักเพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้เข้ามาเป็นกรรมการและทำหน้าที่แทน ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ที่กำหนดไว้ระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมามีได้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานมาโดยตลอดได้พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ ตรงไปตรงมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของสหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก อย่างแท้จริง โดยมีได้มีสิ่งใดที่ทำด้วยความเคลือบแฝงในผลประโยชน์ส่วนตน แต่อย่างใดก็ตาม การทำงานจะให้ถูกใจสมาชิกทุกท่านย่อมเป็นไปได้ จุดสำคัญที่ควรมองคือองค์กรต้องอยู่ได้ สมาชิกส่วนใหญ่พึงพอใจในการบริหารงาน เพราะเราทำงานด้วยองค์คณะบุคคลย่อมจะต้องเป็นไปตามเสียงส่วนใหญ่ที่เห็นว่าเหมาะสม ควร ถึงแม้บางอย่างไม่ตรงตามความเห็นของเรา แต่เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าควรกระทำเราก็ยอมรับมตินั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียหายต่อองค์กรและสมาชิกโดยรวม

อย่างไรก็ตามระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมามีความเชื่อมั่นว่ามติทุกมติเป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งสิ้น อาจมีบางมติที่ไปกระทบกระเทือนหรือไม่ถูกใจสมาชิกไปบ้างก็ขอให้สมาชิกมองย้อนกลับไปสักนิดว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือไม่ เพราะหลักสหกรณ์ฯ คือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อสหกรณ์ฯ อยู่ได้สมาชิกก็พึ่งพาได้ ถ้าสมาชิกพึงพอใจแต่

องค์กรอยู่ไม่ได้ก็ไม่ใช้หลักของสหกรณ์ฯ ดังนั้นทุกวันนี้สหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด อยู่ได้ด้วยการบริหารเงินกว่าแปดพันล้านบาท ซึ่งมาจากเงินออมของสมาชิกส่วนหนึ่ง เงินกู้จากสหกรณ์อื่นด้วยส่วนหนึ่ง (ซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินภาคเอกชนแต่อย่างใดเลย) นำมาให้สมาชิกไปทำประโยชน์ให้กับตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี ระยะเวลา 4 ปีที่อยู่ร่วมคณะบริหารกับประธานบัณฑิตย์ กองกุล ไม่เคยมีครั้งใดเลยที่สมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนยื่นคำร้องขอกู้เงินแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ นอกเสียจากว่าสมาชิกนั้นขาดคุณสมบัติหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการยังต้องพยายามหาแนวทางช่วยเหลือแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ ไม่ใช่ประชาชนนิยมจนลืมนึกไปว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นของสมาชิกไม่ใช่เป็นของกรรมการที่จะทำอะไรได้ตามใจชอบ

ณ วันนี้กระผมสม จงถาวร ดนตรี จิตตะวิกุล วิชัย ทับคล้าย ซึ่งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 นี้ กระผมทั้ง 3 คน ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด ทุกท่าน โดยเฉพาะข้าราชการบ้านาญที่ได้สนับสนุนให้กระผมได้มีโอกาสเข้ามาบริหารงานของสหกรณ์ฯ ถึงแม้ว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆ ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นได้โดยสมบูรณ์ก็ด้วยเรื่องต่างๆ ต้องพึงกระบวนการยุติธรรมทางศาลซึ่งต้องใช้เวลา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2559 เป็นต้นไป

สุดท้ายกระผม 3 คน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ ร่ำรวยความดี มีเงินทอง พูนเพิ่มด้วยลาภยศและสรรเสริญตลอดปี 2559 ด้วยกันทุกท่านครับ

สวัสดีปีใหม่ 2559 สม จงถาวร

ดนตรี จิตตะวิกุล

วิชัย ทับคล้าย

สวัสดีครับ

# เสี่ยงจากเงินกู้

วิทยา ถาวรกันต์ 081-735-9479



## สวัสดิ์ครับ..

เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนงทบุรี จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน... พบกันในวันขึ้นปีใหม่เดือนธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีปฏิทิน และในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็เป็นเดือนที่มีความสำคัญเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 และโดยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นวันพ่อแห่งชาติที่ปวงชนชาวไทยได้ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะพ่อแห่งชาติ ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างน่านับการ และในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเป็นองค์ประธานนำคนไทยทั่วประเทศปั่นจักรยานเพื่อในหลวงผ่านกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 88 พรรษา 5 ธันวาคมหาราช โดยมี 67 ประเทศทั่วโลกตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

ส่วนในช่วงปลายเดือนธันวาคม ก็เป็นช่วงเตรียมเข้าสู่เทศกาลของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2559 และวันขึ้นปีใหม่ 2559 นับว่าเป็นช่วงแห่งความสุขของทุกคนเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวหลายวัน มีการเดินทางท่องเที่ยวของผู้คนทั่วไป การมอบของขวัญและบัตรอวยพรให้แก่กันด้วยความรักและหวังดี แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียม และปัญหาเรื่องอุบัติเหตุต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ก็อยากให้ยึดหลักของความพอเพียง ความพอประมาณและการไม่ประมาท ก็คงทำให้ทุกคน

มีความสุขและความสมหวังได้ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้กันทุกคน ผมอยากจะเสริมความรู้เรื่องความเป็นมาของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนงทบุรี จำกัด มาให้เพื่อนสมาชิกได้ศึกษาประดับความรู้ตามบทบาทของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้ครับ

สหกรณ์เป็นองค์กรนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยมีบุคคลคณะหนึ่ง ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก เรียกว่า “คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์” เพื่อให้ทำหน้าที่แทนสมาชิก ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และเมื่อกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ปี แล้วอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน โดยมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ โดยเฉพาะประธานกรรมการสหกรณ์ มีหน้าที่ที่สำคัญ คือ ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสหกรณ์ รวมทั้งเป็นผู้นำที่สำคัญของสมาชิก เป็นแกนกลางในการรวบรวมสมาชิกของสหกรณ์ให้มีความมั่นคง เป็นที่พึ่งในการปรึกษาหารือให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ แก่สมาชิก เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ รวมทั้งควบคุมการประชุมดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามของสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ ส่วนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จะได้นำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบ ในฉบับต่อไป

สุดท้ายนี้ ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านจงประสบแต่โชคดี มีเงินใช้ สุขกาย สุขใจ ตลอดปี 2559 และตลอดไปด้วยครับ

สวัสดิ์ครับ





## ข่าว จาก สมาคมสถาปนิกฯ

สม.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132  
 สส.อค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ  
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252  
 คนตรี จิตตะวิกุล 086-785-5382

### สวัสดิการท่านสมาชิกสมาคมฯ สงเคราะห์สิทธิออมทรัพย์คุณทุนรี ทุกท่าน

ฉบับนี้คงเป็นรายงานฉบับสุดท้ายของผมในคอลัมน์นี้ เพราะหมดวาระในการทำหน้าที่กรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 56 ประจำปี 2558 และต้องพักอย่างน้อย 1 ปี ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ครับ ดังนั้นฉบับนี้ขอรายงาน ดังนี้

1. สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด แต่ท่านยังสามารถเป็นสมาชิกของสมาคมสถาปนิกสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ฯ ต่อได้ ครับ

#### 2. ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสมาคมต่างๆ ดังนี้

2.1 ข่าวจาก สมาคมสถาปนิกสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ชุมนุมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.อค.) สมาชิก (สส.อค.) ที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2558

กรุณาให้ท่านติดต่อสอบถามเป็นรายบุคคล ยอดชำระเงินปี 2559 เป็นเงิน 4,840 บาท ชำระเงินได้ภายในเดือนธันวาคม 2558 - มกราคม 2559 เท่านั้น

2.2 ข่าวจาก สมาคมสถาปนิกสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สมาชิก (สส.ชสอ.) ที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2558 กรุณาให้ท่านติดต่อสอบถามเป็นรายบุคคลยอดชำระเงินปี 2559 เป็นเงิน 4,820 บาท ชำระเงินได้ภายในเดือนธันวาคม 2558 - มกราคม 2559 เท่านั้น

สมาชิก สส.อค. และ สส.ชสอ. ที่ยังไม่ได้ชำระเงินคงสภาพปี 2558 ถ้าเสียชีวิตระหว่างนี้ ทางสมาคมจะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพในทุกกรณี

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงาน ณ สมาคมสถาปนิกสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ โทร. 02-969-8841, 02-9698201-2 ต่อ 132

#### 3. แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือน จำนวน 3 ราย

อ่านต่อหน้า 10

#### แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือน จำนวน 4 ราย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	50 ปี สหกรณ์ฯ	สม.นบ.	สส.อค.	สส.ชสอ.
1	นางเกษรพนันท์ คักดีไกรภัทร์	63 ปี	มะเร็งไฟ	130,000	265,392	-	-
2	นายดำรงค์ อิศารพายุห์	41 ปี	ติดเชื้อในกระแสเลือด	สมทบ	265,336	-	-
3	นางเกสร วงศ์ศรีรัตน์	56 ปี	หัวใจล้มเหลว	150,000	265,309	576,000	-
4	นายประกายกฤต สายทอง	74 ปี	ระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว	150,000	267,620	576,000	576,000

## ต่อจากหน้า 9

4. แจ้งเรื่องสมาชิกที่เสียชีวิต ขอให้ทายาทผู้เสียชีวิต นำหลักฐานการเสียชีวิตแจ้งที่สมาคมฯ ทางสมาคมฯ จะจัด พวงหรีดนำไปเคารพศพ และจะมอบเงินช่วยเหลือในการปลงศพ ก่อนจำนวน 5,000 บาท และนำเอกสารประกอบการขอรับเงิน สงเคราะห์จากสมาคมฯ ไปนิกสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมชนบุรี ดังนี้

เอกสารผู้เสียชีวิต

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง  
พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงที่ประทับตราคำว่า  
“ตาย” พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบมรณะบัตรฉบับจริง  
พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. ทะเบียนสมรสฉบับจริง พร้อมสำเนา (ถ้ามี)  
จำนวน 1 ฉบับ
5. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุลฉบับจริง  
พร้อมสำเนา(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)  
จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารผู้รับผลประโยชน์

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง  
พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง  
พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. ทะเบียนสมรสฉบับจริง  
พร้อมสำเนา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุลฉบับจริง พร้อมสำเนา  
(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ฉบับ  
\*(กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)\*

หมายเหตุ

- กรณีสมาชิก ส.ค.บ. ที่มียอดค้างชำระ สมาคมฯ จะเรียก ชำระในวันรับเงิน สงเคราะห์ (เช็ค)
- ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ และผู้จัดการศพ ต้องมาติดต่อ ด้วยตนเอง
- เอกสารต้องครบถ้วน ถึงจะนำเข้าไปประชุมอนุมัติได้ และรอการติดต่อกลับจาก สมาคมฯ

สวัสดีครับ

## ต่อจากหน้า 3

อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย รวมถึงอาจ ว่าจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตามชำระหนี้มาให้ คำปรึกษา แนะนำวิธีการในการติดตามหนี้สินดังกล่าว การกำหนด รายละเอียดและกฎเกณฑ์ในการกู้เงินที่เหมาะสมกับสถานสภาพ ของสมาชิกก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำควบคู่กันไป ซึ่งในบางเรื่องผมและ คณะกรรมการก็ได้ดำเนินการไปและได้ผลในระดับหนึ่งก็คือ การขยายวงดการชำระหนี้เงินกู้โดยไม่เพิ่มวงเงินกู้ ซึ่งทำให้สมาชิก หลายคนมีเงินเหลือ เพียงพอในการที่จะชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ ได้

4. คงไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นการพัฒนาในเรื่องของประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการในสหกรณ์ฯไม่ว่าจะเป็นตัวของเจ้าหน้าที่ และระบบบริหารจัดการ (โปรแกรมการใช้งานต่างๆ) ในส่วนของ เจ้าหน้าที่นั้น เราได้พัฒนาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ โดยส่งเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในหลายๆ หัวข้อ ซึ่งในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าได้พัฒนาไปในระดับหนึ่งแล้ว แต่คงยังไม่พอ ต้องพัฒนาต่อไป มีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้กับคณะกรรมการ ชุดต่อไปก็คือคำว่า “Service Mind” การเต็มใจให้บริการ ซึ่งจะต้องทำให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ทุกคนมี “Service Mind” อยู่ในหัวใจให้ได้ ประการสุดท้ายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และโปรแกรม การบริหารงานของสหกรณ์ฯ ซึ่งใช้มานานพอสมควรเกิน 10 ปีแล้ว

ซึ่งสมควรที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การบริหาร มีประสิทธิภาพ และทันสมัย เช่น การให้บริการเงินกู้แบบรายวัน การให้บริการเงินฝาก ถอน ผ่านตู้ ATM ของสหกรณ์ฯ เอง การให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคนต้องมีสมุดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ อย่างน้อยคนละ 1 เล่ม เพื่อใช้ในการรับ - จ่ายและโอนเงิน ของสหกรณ์ฯให้กับสมาชิก

ทั้งหมดคงเป็นมุมมองของผมที่มองสหกรณ์ฯในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และสรุปเป็นปัญหา และแนวทางแก้ไขไว้ อย่างไร ก็ตามใน 4 ปี ที่ผ่านมาสหกรณ์ฯของเราก็ได้ก้าวผ่านพันวิกฤติ และปัญหาต่างๆ มาได้ระดับหนึ่งแล้ว อดทนและให้โอกาสกับ คณะกรรมการชุดใหม่ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารตามแนวทาง และแนวคิดที่จะทำให้สหกรณ์ฯ ของเราหมดปัญหา และพัฒนาไป ในทางที่ดีขึ้น

สุดท้ายผมต้องขอบพระคุณคณะกรรมการชุดที่ 53 - 56 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯทุกคน และที่สำคัญก็คือสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด ที่เคารพรักทุกท่านที่ได้ร่วมมือร่วมใจ และให้โอกาสผมทำหน้าที่ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบุรี จำกัด มาอย่างต่อเนื่องรวม 4 ปี คงพบกันใหม่ในโอกาสหน้า ในสถานะของสมาชิกสหกรณ์ฯ คนหนึ่ง ขอบคุณ โชคดี และสวัสดีครับ



**สวัสดิ์ท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ**ทุกท่านครับ วารสารฉบับนี้คงเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเป็นฉบับสุดท้ายของกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 56 โอกาสนี้ขออำนวยการขอให้อำนวยความสะดวกให้สมาชิกสหกรณ์ฯทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยและอันตรายทั้งปวง ฉบับนี้มีคำถามจากท่านสมาชิกสอบถามมาขอตอบดังนี้ครับ

**1. ถาม** ผมเป็นข้าราชการบำนาญ สนใจโครงการสหกรณ์ขึ้นใจที่ให้บำนาญกู้ มีรายละเอียดอะไรบ้าง

**ตอบ** เป็นคำถามที่ถามกันมาบ่อย แต่ก็อยากให้ผู้มีสิทธิ์ได้รู้และเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนจะได้ไม่เสียเวลาคับ

- โครงการสหกรณ์ขึ้นใจเป็นโครงการที่ให้ผู้เกษียณราชการกู้เงิน สวัสดิการของตนเองไปใช้ก่อนเสียชีวิต โดยให้กู้ 10 ครั้ง (ปีละครั้ง) ครั้งละ 10,000 บาท โดยไม่ต้องชำระเงินต้นคืน แต่จะถูกหักดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว ครั้งละ 600 บาท (ได้เงิน 9,400 บาท)

#### หลักฐาน/เอกสารประกอบโครงการขึ้นใจ

1. แบบขอกู้ (ขอได้จากฝ่ายประชาสัมพันธ์) เขียนรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเฉพาะผู้รับสิทธิประโยชน์

2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้เข้าร่วมโครงการ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เข้าร่วมโครงการ

4. สำเนาบัตรประชาชน ของทายาท (ผู้รับมอบสิทธิประโยชน์)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน ของทายาท (ผู้รับมอบสิทธิประโยชน์) (สำเนาทุกฉบับต้องมีรับรองสำเนาถูกต้องของเจ้าของโครงการขึ้นใจ)

**2. ถาม** บัตรประกันอุบัติเหตุซึ่งทางสหกรณ์ฯ ทำให้กับสมาชิกจะรับได้ที่ไหน และมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

**ตอบ** บัตรประจำตัวประกันอุบัติเหตุที่ทางสหกรณ์ฯทำคุ้มครองให้สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถรับได้ในวันเลือกตั้ง (20 ธันวาคม 2558) โดยทางสหกรณ์ฯได้เตรียมไว้แจกให้สมาชิกแล้ว สำหรับข้าราชการบำนาญ ส่วนผู้ที่ยังรับราชการ สหกรณ์ฯ จะจัดส่งไปให้ตามหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ส่วนสิทธิประโยชน์นั้นคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้งใน 1 ปี ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท สามารถใช้กับโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการหรือหากโรงพยาบาลที่รักษาไม่อยู่ในโครงการฯท่านสำรองจ่ายเงินก่อนแล้วนำหลักฐานได้แก่ ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จ และสำเนาบัตรของท่านมาเบิกที่สหกรณ์ฯ ก็ได้ครับ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ฆาตกรรม ลอบทำร้าย คุ้มครองคนละ 100,000 บาท หรือพิการ ทูพพลภาพ เช่น ตาบอด มือขาดตั้งแต่ข้อมือ ก็ได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับเสียชีวิต

# ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ฉัตรชัย ธรรมนครบุรี  
โทร. 089-461-5373



**โครงการจัดสรรที่ดินหน้าวัด  
สโม่สร อำเภอน้อย จังหวัดนันทบุรี  
จำนวน 72 ไร่ มูลค่า 93 ล้านบาท**



**สหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด**  
เข้าร่วมบริจาคน้ำดื่มกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "BIKE FOR DAD บั่นเพื่อพ่อ"  
เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา  
๕ ธันวาคม วันที่ 11 ธันวาคม 2558

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด  
ชุดที่ 56 ปี 2558

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด	
บรรณาธิการ	นายบัณฑิต กองกุล	นายมานัส บวรจใหม่
กองบรรณาธิการ	นายปัญญา เนื่องฤทธิ์	นายสม จงถาวร
	นายเสมอ ทองคอนอ่อน	นายอภิวัฒน์ จอนแจ้ง
	นายวันชัย ศรีเพ็ง	นายคณตรี จิตตะวิกุล
	นายจรัส ตันเดพิบูลย์	นายวิทยา กวาทกันต์
	นายวิชัย ทับคล้าย	ดร.ฉัตรชัย ธรรมนครบุรี
	นายวราณัฐกร พันธุ์มะภิชาติ	นายอาทิตย์ บัวทอง

ชุดที่ 56 ฉบับประจำเดือน กันยายน 2558  
www.ntbcoop.com  
**สหกรณ์นครูนนท์**  
มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย ให้บริการ  
email: ntbcoop@hotmail.co.th

นามผู้รับ

**ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาลงคืน**  
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี เลขที่ 47/17 หมู่ 5 ถ.รัตนวิเศษ ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นันทบุรี 11000  
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com